


HỘI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH

Đồn sức triển khai Nghị quyết liên tịch số 06

Nghị quyết liên tịch số 06/NQLT- BNNPTNT-HLV về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Bộ NN-PTNT và Hội Làm vườn Việt Nam giai đoạn 2023-2030 sẽ góp phần phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường, xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa văn minh, tiến bộ, giàu đẹp. Để Nghị quyết đi vào thực tiễn, các cấp Hội Làm vườn đang tập trung cao độ, nỗ lực tuyên truyền và triển khai thực hiện.

THANH XUÂN 

Đẩy mạnh công tác tập huấn, phổ biến tiến bộ kỹ thuật

Nghị quyết liên tịch 06 được đánh giá là tiền đề để tăng cường sức mạnh giữa đơn vị quản lý Nhà nước và đơn vị thực hiện chuyên môn liên quan, vì mục đích chung là phát triển kinh tế VAC từ Trung ương đến địa phương, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi cả nước đang đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền kinh tế số, nông nghiệp 4.0.

Đánh giá sơ bộ về Nghị quyết này, Chủ tịch Hội Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Xuân Vững cho rằng, khi nghị quyết đi vào thực tiễn, nhiều mô hình kinh tế trang trại sẽ tạo được mối liên kết và mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, chuyên canh, từng bước giúp xóa bỏ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, đưa người dân vào sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, sản xuất bền vững. Qua đó, tạo thêm nhiều công ăn việc làm tại chỗ, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, góp phần ổn định cơ cấu lao động nông thôn, gia tăng thu nhập cho người dân, thực hiện hiệu quả công cuộc phát triển toàn diện kinh tế xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Vững cho biết, sau khi Nghị quyết được ký kết, các cấp Hội trong tỉnh Bắc Ninh đã và đang xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với các sở, ban ngành, phòng Nông nghiệp PTNT, Hội Nông Nghiệp và PTNT các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các lớp tập huấn



Cán bộ Hội NN - PTNT tỉnh Bắc Ninh thăm mô hình trồng dưa baby trong nhà lưới ở xã Lăng Ngâm, huyện Gia Bình.

phổ biến nội dung Nghị quyết kết hợp với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hội viên, chủ trang trại.

Bên cạnh đó, Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với các sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan như: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ KH-CN, Hội Làm vườn Việt Nam, Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Thủy sản, Chi cục Phát triển nông thôn...

Về công tác phổ biến khoa học kỹ thuật, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành, Hội Làm vườn Việt

chuyên ngành, các thành viên HTX nông nghiệp được phổ biến về các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, các khoản được vay ưu đãi, các khoản được Nhà nước hỗ trợ, giảng viên là các chuyên gia đầu ngành tỉnh và Trung ương", ông Vững cho biết thêm.

Tăng cường liên kết, tiêu thụ sản phẩm

Để hội viên yên tâm hơn khi tham gia kinh tế tập thể, ông Vững cho biết, Hội đã liên kết với Trung tâm dịch vụ VAC (trực thuộc Hội Làm vườn Việt Nam), các cấp Hội tổ chức thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, các cấp Hội đóng vai trò là cầu nối để các mô hình liên kết, sản xuất tiêu thụ sản phẩm tiếp cận được nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm giúp chủ trang trại, gia trại, các tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp nông nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, Hội đang vận động hội viên tham gia các mô hình kinh tế trang trại, liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, giúp hội viên nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp một cách bền vững. Từ đó, hình thành các mô hình kinh tế trang trại năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của kinh tế trang trại, thu hút nông dân, hộ kinh tế cá thể, cá nhân và nhiều tổ chức tham gia kinh tế trang trại, hợp tác xã; không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Đồng thời, quảng bá, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho hội viên qua

Chủ tịch Hội Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Xuân Vững cho biết: Song song với thực hiện Nghị quyết liên tịch số 06, Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh sẽ tích cực tuyên truyền cho hội viên, nông dân chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.

Tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Bắc Ninh quy định về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tuyên truyền sâu để hội viên thực hiện tốt nghị Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Ninh về "Bắc Ninh nói không với thực phẩm bẩn" và "Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch".

Triển khai và thực hiện kế hoạch tập huấn phổ biến chính sách về phát triển nông nghiệp và kỹ thuật sản xuất VAC năm 2023.

Tiếp tục hướng dẫn chủ trang trại sản xuất lớn, doanh nghiệp nông nghiệp, HTX hoàn chỉnh dự án và hướng dẫn các doanh nghiệp, trang trại xây dựng dự án sản xuất năm 2023 và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về khuyến khích sản xuất nông nghiệp.

Tuyên truyền hội viên trồng cây màu vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất đạt kế hoạch đề ra.

nhiều hình thức như: tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các kênh thông tin đại chúng và qua website, fanpage, facebook, zalo, ...; phối hợp tổ chức một số điểm quảng bá và tiêu thụ nông sản trong và ngoài tỉnh.

Đáng chú ý, để đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, Chủ tịch Hội Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, Hội đang thực hiện việc đa dạng hóa các hình thức liên kết.

Cụ thể, trong mỗi liên kết này sẽ có hai hoặc nhiều chủ thể tham gia như: Doanh nghiệp liên kết với nông dân; doanh nghiệp liên kết với doanh nghiệp và nông dân trong việc cung ứng đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra; doanh nghiệp liên kết với nhà khoa học, đơn vị chuyển giao kỹ thuật và nông dân; nông dân liên kết với nông dân và doanh nghiệp, các chủ trang trại...

Qua đó, vừa góp phần thay đổi tập quán sản xuất của người dân, mang lại hiệu quả kinh tế cao; vừa tạo động lực, đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. ❖



Cán bộ Hội NN - PTNT tỉnh Bắc Ninh thăm mô hình trồng nhọ xạ đen ở xã Bình Dương, huyện Gia Bình.

Nam, Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam... tổ chức hội thảo, diễn đàn và tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nhất là sản xuất VAC, phòng trừ dịch bệnh cây trồng - vật nuôi. Tổ chức tập huấn cho hội viên ở các huyện, thị xã và thành phố về an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm...

Theo đó, các mô hình sẽ được Hội hỗ trợ về kỹ thuật, giống, vốn, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, bao bì, tem nhãn truy xuất nguồn gốc.

"Đối với chủ trang trại, công ty sản xuất